

HUYỆN ỦY KIM ĐỘNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
BẢN BIÊN TẬP

*

Số: 11/2023

BẢN TIN TỔNG HỢP

(Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 11 năm 2023)

TRONG SỐ NÀY

I. ĐIỂM TIN

1. Hội nghị học tập, quán triệt một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng.
2. Kỳ họp thứ Mười - HĐND huyện khóa XX.
3. Diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023.
4. Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.
5. Hội nghị triển khai nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024.
6. Phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo”.
7. Hội nghị tập huấn về công tác chuyển đổi số.
8. Kết quả sản xuất vụ mùa năm 2023.
9. Triển khai chính sách tín dụng mới đối với người chấp hành xong án phạt tù.

II. VĂN BẢN BAN HÀNH TRONG THÁNG.

III. TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT, CHÍNH SÁCH.

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY CHI BỘ THÁNG 11/2023.

V. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.

Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ cơ sở, ấn hành theo Đề án “*Xây dựng và phát hành bản tin tổng hợp phục vụ sinh hoạt chi bộ*” của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Trưởng Ban biên tập

TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG - ỦY VIÊN BTV HUYỆN ỦY

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

I. ĐIỂM TIN

1. Hội nghị học tập, quán triệt một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng

Sáng 25/10/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị trực tuyến để tham dự Hội nghị của Tỉnh ủy về thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII; học tập, quán triệt một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, tại 01 điểm cầu huyện và 40 điểm cầu cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII; nghe đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh quán triệt những nội dung cơ bản về: Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Nghị quyết số 39-NQ/TU ngày 30/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện chủ trương bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn không là người địa phương giai đoạn 2023 - 2025 và 2025 - 2030; Quy định số 117-QĐ/TW ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan; Kết luận số 704-KL/TU ngày 18/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 194-KH/TU ngày 24/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 -

2030; Chỉ thị số 51-CT/TU ngày 28/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023 - 2025; Nghị quyết số 40-NQ/TU ngày 31/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xử lý các vi phạm trong quản lý đất đai, xây dựng, giao thông, thủy lợi, đề điều trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Nghị quyết số 41-NQ/TU ngày 21/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu, các cấp, các ngành, địa phương căn cứ tình hình thực tế, ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện đúng quy định, đảm bảo chất lượng. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải tiếp tục học tập, nghiên cứu các văn bản được quán triệt, trên cơ sở đó tổ chức triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương hiệu quả.

2. Kỳ họp thứ Mười - HĐND huyện khóa XX

Sáng ngày 18/10/2023, tại Hội trường lớn của huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện tổ chức Kỳ họp thứ Mười (Chuyên đề) khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận và thông qua Dự thảo Nghị quyết về: Điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Mở rộng cải tạo, nâng cấp khuôn

viên quân thể Đình Thổ Cầu, Nhà lưu niệm Bác Hồ tại thôn Thổ Cầu, xã Nghĩa Dân.

Kỳ họp đã tiến hành bầu bổ sung ủy viên UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thế Tuyên - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện.

Bế mạc Kỳ họp, đồng chí Phạm Thái Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị khẩn trương triển khai, cụ thể hóa các Nghị quyết để tổ chức thực hiện. Các cấp, các ngành và các đại biểu HĐND huyện phát huy hơn nữa tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, quyết liệt, nâng cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2023.

3. Diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023

Với đề mục: *Chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ.* Trong 2 ngày, từ 10 - 11/10, huyện Kim Động đã tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023 với 4 giai đoạn và 7 vấn đề huấn luyện.

Bám sát sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, Ban Tổ chức diễn tập huyện đã chủ động xây dựng ý định diễn tập, các vấn đề huấn luyện, đầu bài cơ bản và các tình huống sát với thực tế, phù hợp với tình hình của địa phương. Chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, thao trường, sở chỉ huy và các điều kiện phục vụ diễn tập.

Quá trình diễn tập được vận hành theo cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các phòng, ngành, đoàn thể làm tham mưu, trong đó LLVT làm nòng cốt... Các tình huống giả định từng bước được giải quyết, đảm bảo nhanh chóng, sát thực tế của địa phương. Nội dung thực binh xử lý tình huống A2, thực hành tiếp nhận quân nhân dự bị và tiến công địch đổ bộ đường không, các lực lượng đã tổ chức hiệp đồng chặt chẽ, sát thực tế chiến đấu, thể hiện được nguyên tắc chiến thuật, nghệ thuật tác chiến của lực lượng vũ trang địa phương, hành động của người chỉ huy và các phân đội, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Thông qua diễn tập góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, vai trò tham mưu của các cơ quan trong hệ thống chính trị về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Bổ sung, hoàn thiện các phương án, kế hoạch tác chiến sát với tình hình thực tế, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Kết thúc cuộc diễn tập, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 02 tập thể, 02 cá nhân, đồng thời nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023 được UBND huyện biểu dương, tặng Giấy khen.

4. Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Chiều ngày 18/10/2023, UBND huyện tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” cho 02 Bà mẹ Việt Nam anh hùng của huyện.

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Lê Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trao truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho đại diện thân nhân của mẹ Nguyễn Thị Nghiêm (thôn Phán Thủy, xã Song Mai) và mẹ Đỗ Thị Năng (thôn Dưỡng Phú, xã Chính Nghĩa).

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Lê Huy bày tỏ tình cảm, sự tri ân sâu sắc tới các mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình người có công với cách mạng. Khẳng định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” được truy tặng tại buổi Lễ không chỉ là niềm vinh dự cho các gia đình, mà còn là niềm tự hào cho địa phương. Đồng chí yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể các cấp, tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Pháp lệnh ưu đãi Người có công với Cách mạng để chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn.

5. Hội nghị triển khai nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024

Sáng 24/10/2023, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác tuyển chọn, gọi

công dân nhập ngũ 2023 và triển khai nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ 2024.

Năm 2023, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt, thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình các khâu, các bước trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Công an nhân dân. Huyện đã hoàn thành bàn giao 217 thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo về số lượng, chất lượng, được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị nhận quân đánh giá cao.

Để công tác tuyển quân năm 2024 đạt kết quả tốt, Ban Thường vụ Huyện ủy, Hội đồng NVQS huyện đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác tuyển quân theo các bước cụ thể. Trên cơ sở mốc thời gian tiến hành, các địa phương, đơn vị, thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự tập trung triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, thảo luận những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2024.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Phúc - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện yêu cầu các địa phương, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ Quân sự, Luật Công an nhân dân. Tập trung rà soát và nắm chắc, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ bảo đảm công khai, minh bạch,

không để bỏ sót nguồn, thiếu chỉ tiêu, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân năm 2024.

6. Phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo”

Nhằm huy động tối đa các nguồn lực, giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phát huy truyền thống tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện xây dựng kế hoạch phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023 diễn ra từ ngày 17/10 đến 18/11/2023.

Theo đó, mức vận động đối với cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sỹ và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế ủng hộ tối thiểu 01 ngày lương. Các doanh nghiệp trích một phần quỹ phúc lợi tham gia đóng góp ủng hộ với khả năng cao nhất. Các tầng lớp nhân dân trong và ngoài huyện ủng hộ với khả năng cao nhất. Các hộ kinh doanh, dịch vụ, trang trại từ 300.000 đồng trở lên. Hộ kinh doanh buôn bán nhỏ từ 50.000 đồng trở lên. Phần đầu kết thúc đợt phát động hưởng ứng mỗi cấp đạt mức vận động 300 triệu đồng trở lên.

7. Tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng về chuyển đổi số

Sáng 13/10/2023, tại Nhà Văn hóa trung tâm huyện, UBND huyện phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức UBND huyện, các xã, thị trấn và Tổ công nghệ số cộng đồng (Tổ Đề án 06) các thôn trên địa bàn huyện.

Trong thời gian ½ ngày, các học viên đã được bồi dưỡng nội dung các chuyên đề: chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã; an toàn thông tin trong chuyển đổi số mức cơ bản; hướng dẫn tạo tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia; hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến và phương pháp thanh toán lệ phí qua cổng dịch vụ công quốc gia; giải pháp nền tảng hỗ trợ chuyển đổi số.

Thông qua tập huấn giúp trang bị đầy đủ hơn các kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng.

8. Kết quả sản xuất vụ mùa 2023

Vụ mùa năm 2023, toàn huyện gieo cấy được 3.459,29 ha (đạt 103,3% KH), trong đó diện tích lúa chất lượng là 2.387,6 ha (chiếm 69%) tổng diện tích gieo cấy. Xây dựng được 730ha mô hình sản xuất tập trung quy mô 10ha trở lên tại các xã: Đức Hợp, Song Mai, Vũ Xá, Phạm Ngũ Lão...

Đến nay, huyện đã cơ bản thu hoạch xong diện tích lúa mùa, sản lượng lúa toàn huyện ước đạt 19.994,7 tấn. Đồng thời chỉ đạo nhân dân thực hiện trồng, chăm sóc cây vụ đông. Tính đến ngày 30/10/2023, tổng diện tích cây vụ đông đã trồng được là 580 ha (đạt 96,6 % KH) trong đó: ngô 190ha; bí các loại 100ha; dưa chuột: 30 ha, lạc, đậu tương 45 ha; rau đậu các loại: 155 ha; hoa, cây cảnh, cây dược liệu: 40ha. Các xã, thị trấn tiếp tục trồng các cây vụ đông theo kế hoạch, đặc biệt tập trung vào các

loại rau ngắn ngày, rau ưa lạnh... Huyện chỉ đạo các địa phương thực hiện cày ải, cày lật đất 100% đối với diện tích đất lúa không trồng cây vụ đông để phục vụ sản xuất vụ xuân 2024.

9. Triển khai chính sách tín dụng mới đối với người chấp hành xong án phạt tù

Thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, Ngân hàng CSXH huyện đang triển khai giải ngân vốn cho người chấp hành xong án phạt tù theo phương thức ủy thác của các tổ chức chính trị - xã hội.

Đối tượng vay vốn gồm người chấp hành xong án phạt tù đã được cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù quy định tại Luật Thi hành án hình sự và người được đặc xá đã được cấp giấy chứng nhận đặc xá quy định tại Luật Đặc xá; cơ sở sản xuất kinh doanh bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù.

Mục đích sử dụng vốn vay dành cho chi phí việc học tập, sinh hoạt của người chấp hành xong án phạt tù trong thời gian theo học tại các trường đại học (hoặc tương đương đại học), cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Chi phí này bao gồm: Học phí, chi phí mua sắm sách vở, phương tiện học tập, chi phí ăn, ở, đi lại. Đối với vay vốn để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm: Chi phí để sản xuất kinh doanh, tạo

việc làm gồm chi phí cho việc thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm. Mức vốn cho vay tối đa để đào tạo nghề là 4 triệu đồng/tháng/người chấp hành xong án phạt tù; đối với vay vốn để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm: mức vốn cho vay tối đa là 100 triệu đồng/người chấp hành xong án phạt tù; mức vốn cho vay tối đa đối với cơ sở sản xuất kinh doanh là 2 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng/người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh. Lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định theo từng thời kỳ.

Thời gian tới, Ngân hàng CSXH tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương rà soát, thống kê các đối tượng có nhu cầu vay vốn nhằm giúp người chấp hành xong án phạt tù sớm hòa nhập cộng đồng, có việc làm, ổn định đời sống, hạn chế tái phạm tội, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội.

II. VĂN BẢN BAN HÀNH TRONG THÁNG

1. Kế hoạch số 122-KH/HU ngày 23/10/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng quý III/2023 và thông tin tình hình biển đảo Việt Nam.

2. Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 03/10/2023 của UBND huyện về tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 trên địa bàn huyện Kim Động.

3. Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 15/10/2023 của UBND huyện về phối hợp ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Kim Động.

4. Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 17/10/2023 của UBND huyện về tuyên truyền sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, dịch vụ công liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin Một cửa điện tử.

5. Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 18/10/2023 của UBND huyện về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

III. TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT, CHÍNH SÁCH

Những quyết sách của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII đều hướng tới người dân

Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng và các đồng chí tham dự Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, quan trọng vào các đề án, báo cáo. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao thông qua các nghị quyết của Hội nghị.

Trước hết, có thể khẳng định, Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề trọng đại, phức tạp, nhạy cảm, có ý nghĩa rất lớn đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII từ nay đến hết nhiệm kỳ. Bày nội dung mà Hội nghị đề ra đã hoàn thành, cụ thể: 1) Về kinh tế -

xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 - 2024; 2) Về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội; 3) Về tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới; 4) Về tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ mới; 5) Về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; 6) Về quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2026 - 2031 và một số vấn đề quan trọng khác.

Thứ hai, Hội nghị đã thể hiện sự đồng thuận rất cao của Trung ương về các vấn đề quan trọng của đất nước, trong đó có vấn đề công tác quy hoạch cán bộ của Đại hội Đảng lần thứ XIV. Đại hội XIII đã tách cán bộ ra thành một mặt của công tác Xây dựng Đảng với nhận định: Cán bộ là khâu then chốt của nhiệm vụ then chốt.

Thứ ba, thành công của Hội nghị là cơ sở thực hiện thành công các nhiệm vụ mà Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Nhân dân và dư luận đánh giá rất cao kết quả của Hội nghị thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết thống nhất cao của Trung ương, góp phần quan trọng vào việc củng cố, phát huy những kết quả, thành tích rất đáng trân trọng mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, góp phần tạo ra khí thế mới, xung lực mới cho sự nghiệp tiếp tục đổi mới đồng bộ và toàn diện; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Từ những kết quả của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, có thể nhận thấy một yếu tố quan trọng, xuyên suốt là các quyết sách của Hội nghị đều thể hiện tư tưởng “dựa vào dân, lấy dân làm gốc”; xây dựng “thế trận lòng dân”, lấy “yên dân” là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 - 2024, đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong những tháng còn lại của năm 2023 và năm 2024 - năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tập trung ưu tiên thúc đẩy, nâng cao chất lượng tăng trưởng, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Về một số vấn đề về chính sách xã hội, Hội nghị cũng khẳng định, chính sách xã hội là chính sách đối với con người, vì con người, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ ta. Trong đó, xây dựng và thực hiện chính sách xã hội phải luôn lấy con người làm trung tâm; coi đầu tư cho thực hiện các mục tiêu chính sách xã hội là đầu tư cho phát triển.

Chính sách xã hội phải hướng tới toàn dân, bảo đảm toàn diện, công bằng, hiện đại, bao trùm, bền vững; an sinh xã hội phải được chú trọng hơn nữa và bảo đảm sự linh hoạt, thích ứng với các tình huống xấu xảy ra trên diện rộng (như dịch COVID-19), bảo vệ toàn dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Về tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới, lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc làm điểm tương đồng. Trong thời kỳ phát triển mới, cần tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng cống hiến, góp phần thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong đó, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện dân chủ hóa đời sống xã hội, lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, là nguồn lực, động lực chủ yếu, là mục tiêu của đoàn kết dân tộc.

Về tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ mới, Hội nghị đã thống nhất cao về bối cảnh tình hình mới và yêu cầu, nhiệm vụ mới đòi hỏi phải ban hành Nghị quyết mới của Trung ương về tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức nước nhà, bồi đắp nguyên khí quốc gia vững mạnh hơn nữa, đáp ứng yêu cầu chủ động, tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chấn hưng văn hóa, xây dựng con người Việt Nam thời đại mới. Yếu tố văn hóa, con người Việt Nam luôn được đề cao và coi trọng.

Về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình

hình mới, đồng chí Tổng Bí thư một lần nữa khẳng định, cần dựa vào dân, lấy "dân là gốc", khơi dậy, phát huy ý chí tự lực, tự cường, truyền thống văn hóa, yêu nước, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng "thế trận lòng dân", lấy "yên dân" là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dân đang đón đợi những Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII được ban hành, phù hợp và đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới với nhiều nội dung kế thừa và đổi mới, bổ sung, phát triển quan trọng. Các nghị quyết mới cũng đáp ứng yêu cầu chủ động, tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chấn hưng văn hóa, xây dựng con người Việt Nam thời đại mới.

Bối cảnh tình hình mới đòi hỏi chúng ta phải ban hành và tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết mới của Trung ương 8 khóa XIII đã đề ra. Như đồng chí Tổng Bí thư đã nhấn mạnh trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII là đề nghị mỗi đồng chí Trung ương, trên từng cương vị công tác của mình, hãy nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân và Đất nước, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện thật tốt các nghị quyết của Trung ương lần này, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tiến hành chuẩn bị thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đối với các cơ quan chức năng, tổ chức chính trị xã hội, cần đề cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức tuyên

truyền, lan tỏa về kết quả của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII để cán bộ, đảng viên và nhân dân có nhận thức đúng, tạo sự đồng thuận trong xã hội; từ đó, có hành động đúng.

Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng với nhiều quyết định rất cơ bản và quan trọng đã thành công tốt đẹp. Kết quả của Hội nghị thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết thống nhất cao của Trung ương, chắc chắn sẽ góp phần quan trọng vào việc củng cố, phát huy những kết quả, thành tích rất đáng trân trọng mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, góp phần tạo ra khí thế mới, xung lực mới cho sự nghiệp tiếp tục đổi mới đồng bộ và toàn diện; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển đất nước nhanh và bền vững vì Tổ quốc Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương

IV. NHIỆM VỤ TRONG TÂM CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY CHI BỘ THÁNG 11/2023

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng chi bộ, tổ chức Đảng 4 tốt. Tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII), các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng.

2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc trồng và chăm sóc, thu hoạch cây vụ đông; thực hiện tốt công tác giám sát, phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên người và các

loại dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Chỉ đạo tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 tại các khu dân cư đảm bảo an toàn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.

3. Tập trung tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 35-CT/HU ngày 18/9/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024; Chỉ thị số 51-CT/TU ngày 28/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 115-KH/HU ngày 23/8/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; Kế hoạch số 88-KH/HU ngày 09/3/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát triển tổ chức đảng và đảng viên giai đoạn 2023 - 2025; Kế hoạch số 119-KH/HU ngày 14/9/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 40-NQ/TU ngày 31/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xử lý các vi phạm trong quản lý đất đai, xây dựng, giao thông, thủy lợi, đê điều.

4. Tuyên truyền kết quả, cách làm hay, sáng tạo của tập thể, cá nhân trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư mới kiểu mẫu; phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình; thực hiện Kế hoạch 93a/KH-UBND tỉnh. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện trong tháng: Ngày Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11), Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (09/11), Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất (18/11), Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)... gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

5. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; tăng cường công tác tuần tra cảnh giới, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

V. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Hiệu quả từ mô hình Câu lạc bộ “Liên thế hệ tự giúp nhau” thôn Lương Hội, thị trấn Lương Bằng

Nhằm mục tiêu gắn kết các thành viên, hỗ trợ, giúp đỡ nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi, đặc biệt là giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại cộng đồng. Tháng 7/2018, thị trấn Lương Bằng chọn Chi hội Người cao tuổi thôn Lương Hội triển khai mô hình điểm Câu lạc bộ “Liên thế hệ tự giúp nhau” - 1 trong 5 mô hình đầu tiên của tỉnh và là mô hình đầu tiên trên địa bàn huyện với 48 thành viên.

Hoạt động trọng tâm của Câu lạc bộ là giúp nhau phát triển kinh tế, tăng thu nhập, giảm nghèo. Từ nguồn vốn ban đầu 132 triệu đồng, hiện nay tăng lên gần 200 triệu đồng cùng với nguồn Quỹ tình nghĩa hơn 1 tỷ đồng do hội viên tự nguyện đóng góp, câu lạc bộ đã tạo điều kiện cho hàng chục lượt hội viên vay vốn với lãi suất thấp để phát triển kinh tế, cải thiện thu nhập. Số tiền lãi thu được sử dụng để thăm hỏi, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn vào các dịp lễ, tết.

Câu lạc bộ duy trì hiệu quả tổ tình nguyện chăm sóc tại nhà gồm 13 thành viên, chăm sóc thường xuyên cho các trường hợp người cao tuổi neo đơn, không nơi nương

Câu lạc bộ duy trì hiệu quả tổ tình nguyện chăm sóc tại nhà gồm 13 thành viên, chăm sóc thường xuyên cho các trường hợp người cao tuổi neo đơn, không nơi nương tựa. Hàng tháng, trong sinh hoạt câu lạc bộ, bên cạnh việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, sử dụng nguồn vốn có hiệu quả để phát triển kinh tế, Ban chủ nhiệm đã dành thời gian để cán bộ y tế kiểm tra sức khỏe, cân nặng, đo huyết áp cho hội viên.

Các thành viên luôn gương mẫu đi đầu hướng ứng các phong trào hỗ trợ cộng đồng, đóng góp xây dựng quê hương. Trong 5 năm đã thực hiện vận động ủng hộ, quyên góp hàng tỷ đồng và trên 350 ngày công để xây dựng, tu sửa hệ thống đường giao thông, các công trình văn hóa tín ngưỡng phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của nhân dân. Tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, dưỡng sinh, biểu diễn các dịp lễ, kỷ niệm của địa phương, của hội các cấp và các hoạt động văn nghệ quần chúng.

Sau 05 năm hoạt động câu lạc bộ đã thu hút thêm nhiều thành viên tham gia. Hiệu quả từ mô hình đã phát huy tiềm năng, sức mạnh nội lực của người cao tuổi. Góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện chương trình giảm nghèo, xây dựng đô thị văn minh và cần tiếp tục được nhân rộng tại các địa phương khác trong thời gian tới.

Nguồn: Ban Tuyên giáo Huyện ủy